



แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ มีประกาศลงวันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จึงได้เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ โดยเป็นไป ตามความในข้อ ๔ “แผนการดำเนินงาน” แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการ ดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียด ของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เสมาใหญ่ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

## คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนางาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลเสมาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลเสมาใหญ่ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลเสมาใหญ่ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล การพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

# สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

๑

วัตถุประสงค์

๑

ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน

๒

ประโยชน์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน

๒

การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

๓

หลักการและเหตุผล

๓

ส่วนที่ ๒

-บัญญัติโครงการพัฒนา /กิจกรรม

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ หรือแบบ ผด. ๐๑

๔

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด. ๐๒

๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ภาคผนวก

- ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

## ส่วนที่ ๑

### ๑. บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(๑) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(๒) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

(๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๔) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

### ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้ทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการ พัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๓.๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๓.๓.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้วให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้ง ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำ แผนการดำเนินงานของ มีดังนี้

๑.๔.๑ สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๑.๔.๒ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๑.๔.๓ ทำให้ทราบว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๑.๔.๔ ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหาร ราชการท้องถิ่น

๑.๔.๕ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๑.๔.๖ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และ งบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### ๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้ สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามหวัง ระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้ สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### หลักการและเหตุผล

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ประกอบด้วย

มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ กำหนดไว้

แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่ สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จะใช้แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน และเพื่อควบคุมการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนงบประมาณ	หน่วย รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/ระบบระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสีย ให้สอดคล้องกับความ จำเป็นและความต้องการของประชาชน ได้ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานเคหะและชุมชน	๒๒	๘๑.๔๘	๖,๔๐๕,๘๐๐	๙๓.๖๐	กองช่าง
			๑	๓.๗๐	๑๔๐,๓๐๐	๒.๐๕	กองช่าง
	๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาระบบประปา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีคุณภาพ และมี ปริมาณเพียงพอ สามารถให้บริการได้อย่าง ทั่วถึงและได้มาตรฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๑๑.๑๑	๑๗๕,๐๐๐	๒.๕๖	กองช่าง
รวม			๒๖	๙๖.๓๐	๖,๗๒๑,๑๐๐	๙๘.๒๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสาน ต่อแนวทางพระราชดำริ	๒.๑ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สกวนและเก็บ กักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและ บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง	แผนงานการเกษตร	๑	๓.๗๐	๑๒๒,๙๐๐	๑.๘๐	กองช่าง
รวม			๑	๓.๗๐	๑๒๒,๙๐๐	๑.๘๐	
รวมทั้งสิ้น			๒๗	๑๐๐	๖,๘๔๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ดิಕ್ಕอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทาง จากบ้านนายสง จิตกลาง ถึง บ้านนายลอย บรรดาศักดิ์	เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ดิಕ್ಕอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจากบ้านนายสง จิตกลาง ถึง บ้านนายลอย บรรดาศักดิ์ ขนาดกว้าง ๒.๙๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๒๕๗,๘๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๑ บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจาก บ้านนายสง จิต กลาง ถึง บ้านนาย ลอย บรรดาศักดิ์	กองช่าง												๓๐ ก.ย.๖๗
↔																	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๕																	
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจากสะพานหน้าโรงเรียนบ้านเสมา เลียบสะพานระเริง ถึงหน้าบ้านนายวิรัช บรรดาศักดิ์	เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจากสะพานหน้าโรงเรียนบ้านเสมา เลียบสะพานระเริง ถึงหน้าบ้านนายวิรัช บรรดาศักดิ์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๔๐๑,๘๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๑ บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจาก สะพานหน้า โรงเรียนบ้านเสมา เลียบสะพานระเริง ถึงหน้าบ้านนาย วิรัช บรรดาศักดิ์	กองช่าง											๓๐ ก.ย.๖๗	
↔																	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑																	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการแล้วเสร็จ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจากบริเวณสามแยกนางนางอำพร พัฒนานูร์รักษ์ ถึงบริเวณ นางนางอลิษา การถาง	เป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจากบริเวณสามแยกนางนางอำพร พัฒนานูร์รักษ์ ถึงบริเวณ นางนางอลิษา การถาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) โดยเสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินคันทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมวางท่อลอด ค.ส.ล Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๓๐๓,๔๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๑ บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจากบริเวณสามแยกนางนางอำพร พัฒนานูร์รักษ์ ถึงบริเวณ นางนางอลิษา การถาง	กองช่าง															๓๐ ก.ย.๖๗
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๓																				
๔	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหม้อค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึง ถนนลาดยาง นม ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหม้อค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๒๐๗,๐๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึง ถนนลาดยาง นม ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหม้อค่า หมู่ที่ ๒	กองช่าง															๓๐ ก.ย.๖๗
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘๖ ลำดับที่ ๖																				

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนายสมศักดิ์ ไชยนอก ถึง บ้านนางเสงี่ยม พันธุ์สวัสดิ์	เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนายสมศักดิ์ ไชยนอก ถึง บ้านนางเสงี่ยม พันธุ์สวัสดิ์ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๒๐๒,๖๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ สายทางจาก บ้านนายสมศักดิ์ ไชยนอก ถึง บ้าน นางเสงี่ยม พันธุ์ สวัสดิ์	กองช่าง												๓๐ ก.ย.๖๗
↔																	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๒																	
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านนา หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายประกาศิต น้อยการนา - บ้าน นางบัวรอง จุลนาค	เป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจากบ้านนายประกาศิต น้อยการนา - บ้านนางบัวรอง จุลนาค ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก ชั้น ๓ ท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๔๓,๒๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๓ บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจาก บ้านนายประกาศิต น้อยการนา - บ้านนางบัวรอง จุล นาค												๓๐ ก.ย.๖๗	
↔																	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๒ ลำดับที่ ๑๙																	
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจากคุ้มโนนพยอม ถึงฝายน้ำล้น	เป็นเพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจากคุ้มโนนพยอม ถึงฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๓๗๗,๒๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๓ บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจากคุ้ม โนนพยอม ถึงฝาย น้ำล้น	กองช่าง											๓๐ ก.ย.๖๗	
↔																	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๒																	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๘	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจากบ้านนางเฉลิม การบรรจง ถึง คุ้มโนนพยอม	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจากบ้านนางเฉลิม การบรรจง ถึง คุ้มโนนพยอม ขนาดกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๓๑๕,๒๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจากบ้านนางเฉลิม การบรรจง ถึง คุ้มโนนพยอม	กองช่าง												๓๐ ก.ย.๖๗
↔																	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑																	
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากสามแยกบริเวณที่ดินของน.ส.สุภาพ ศรีแก้ว เชื่อม บ้านโนนนางาม ตำบลดอนตะหนิน	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากสามแยกบริเวณที่ดินของน.ส.สุภาพ ศรีแก้ว เชื่อมบ้านโนนนางาม ตำบลดอนตะหนิน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๔๙๒,๒๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากสามแยกบริเวณที่ดินของน.ส.สุภาพ ศรีแก้ว เชื่อมบ้านโนนนางาม ตำบลดอนตะหนิน	กองช่าง												๓๐ ก.ย.๖๗
↔																	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑																	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากทางแยกไปโนนนางาม ไป โคกโสภหวย เชื่อมตำบลคูซาด อ.คง	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากทางแยกไปโนนนางาม ไป โคกโสภหวย เชื่อมตำบลคูซาด อ.คง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๒๙๒,๓๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากทางแยกไปโนนนางาม ไป โคกโสภหวย เชื่อมตำบลคูซาด อ.คง	กองช่าง												๓๐ ก.ย.๖๗
↔																	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘๔ ลำดับที่ ๕																	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนางสัมฤทธิ์ บรรดาศักดิ์ ไป โคกหนองแขวง	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนางสัมฤทธิ์ บรรดาศักดิ์ ไป โคกหนองแขวง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๔๘๘,๗๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทาง จากบ้านนาง สัมฤทธิ์ บรรดาศักดิ์ ไป โคกหนองแขวง	กองช่าง													๓๐ ก.ย.๖๗
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๓๑												
						↔												
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางบริเวณบ้านนางสังข์ พันธุ์สวัสดิ์	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางบริเวณบ้านนางสังข์ พันธุ์สวัสดิ์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่เทหุข้างไม่น้อยกว่า ๔๑.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อ คสล.ขนาด ๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๓ จุด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๑๔๒,๐๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองแจ้งน้อย หมู่ ที่ ๕ สายทาง บริเวณบ้านนางสังข์ พันธุ์สวัสดิ์	กองช่าง												๓๐ ก.ย.๖๗	
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๕												
						↔												

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนายสมพร จันภิรมย์ ถึง คลองอีสานเขียว	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนายสมพร จันภิรมย์ ถึง คลองอีสานเขียว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ แปลนที่ อบต. เสมอใหญ่กำหนด	๓๔๒,๕๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๖ บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ สายทาง จากบ้านนายสมพร จันภิรมย์ ถึง คลองอีสานเขียว	กองช่าง													๓๐ ก.ย.๖๗
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑																		
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ แปลนที่ อบต. เสมอใหญ่กำหนด	๓๕๓,๒๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทาง จากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก	กองช่าง													๓๐ ก.ย.๖๗
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๒																		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบริเวณสวน น.ส.ทองบ่อ สนิทนอก ถึง นานางตั้ง ทำกินหา	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบริเวณสวน น.ส.ทองบ่อ สนิทนอก ถึง นานางตั้ง ทำกินหา ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลูกบาศก์เมตร (แฉ่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมอใหญ่กำหนด	๕๙,๐๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทาง จากบริเวณสวน น.ส.ทองบ่อ สนิทนอก ถึง นานางตั้ง ทำกินหา	กองช่าง													๓๐ ก.ย.๖๗
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑																		

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ จากบริเวณศูนย์เรียนรู้พัฒนาดินเค็ม ถึง บริเวณนางางวาสนา เพชรนอก	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ จากบริเวณศูนย์เรียนรู้พัฒนาดินเค็ม ถึง บริเวณนางางวาสนา เพชรนอก ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๔๘๑,๕๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๙ บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ จากบริเวณศูนย์ เรียนรู้พัฒนาดินเค็ม ถึง บริเวณนางาง วาสนา เพชรนอก	กองช่าง												๓๐ ก.ย.๖๗
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๙                 </div>																	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ สายทางจากฝายน้ำล้น ถึง สามแยกนา น.ส. อัมพร สนิทนอก	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนดิน บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ สายทางจากฝายน้ำล้น ถึง สามแยกนา น.ส.อัมพร สนิทนอก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร เสริมดินคันทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) งานวางท่อลอด ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๒๔๖,๕๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๙ บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ สายทางจากฝาย น้ำล้น ถึง สามแยก นา น.ส.อัมพร สนิทนอก	กองช่าง												๓๐ ก.ย.๖๗
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๓                 </div>																	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากป่าช้าบ้านโนนสีสุก - แยกนายแพง นะสุโท	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากป่าช้าบ้านโนนสีสุก - แยกนายแพง นะสุโท จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต. เสมาใหญ่กำหนด	๓๖๓,๖๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากป่าช้าบ้านโนนสีสุก - แยกนายแพง นะสุโท	กองช่าง													๓๐ ก.ย.๖๗
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๖																		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ สายทางข้างบ้านนางดำเนิน กุนอก	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ สายทางข้างบ้านนางดำเนิน กุนอก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต. เสมาใหญ่กำหนด	๖๐,๐๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ สายทางข้างบ้านนางดำเนิน กุนอก	กองช่าง													๓๐ ก.ย.๖๗
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑																		
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายภานุวัฒน์ บรรดาศักดิ์ ถึง ศาลปู่ตา	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายภานุวัฒน์ บรรดาศักดิ์ ถึง ศาลปู่ตา ขนาดกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๑.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต. เสมาใหญ่กำหนด	๔๙๙,๑๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๑๑ บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายภานุวัฒน์ บรรดาศักดิ์ ถึง ศาลปู่ตา	กองช่าง													๓๐ ก.ย.๖๗
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่๑๗๓ ลำดับที่ ๓๗																		





๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจาก บริเวณนายนายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ถึง บ้าน นายนูแดง บุญนอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจาก สายทางบริเวณนายนายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไป บ้านนายนูแดง บุญนอก วางท่อระบาย น้ำ จำนวน ๒๐๗ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๘ จุด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ แปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๑๔๐,๓๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทาง จากบริเวณนายน หนูจันทร์ ช่างเหล็ก ถึง บ้าน นายนูแดง บุญ นอก	กองช่าง													๓๐ ก.ย.๖๗
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๒												
รวมจำนวน ๑ โครงการ			๑๔๐,๓๐๐															

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาระบบประปา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอ สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หอ ถึงสูงแบบแชมเปญพร้อมระบบกรองน้ำ บ้าน โนนใหญ่ หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบน้ำประปา หมู่บ้าน หอถึงสูงแบบแชมเปญ ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน พร้อม ระบบกรองน้ำ รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เครื่องกรองน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑๕ เมตร x สูง ๓ เมตร พร้อมถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ พร้อมปั้มน้ำ และก่อสร้างอาคารโรงเก็บ ระบบกรองน้ำ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ แปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	๘๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	หมู่ที่ ๘ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘ บริเวณสระ ประปาหมู่บ้าน	กองช่าง													๓๐ ก.ย.๖๗
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑												



